

ทำนายทายทัก..ลัคนาราศี ช่วงวันที่ 18-24 ต.ค. 52 ตองดูแลวครับ..ดวงใครดวงเรา

นำเสนอเมื่อ : 19 ต.ค. 2552



พยากรณ์ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2552

ชาวราศีเมษในรอบสัปดาห์นี้ จุดดับดาวจันทร์วันที่ 18 ตุลาคม ปรากฏดวงข้ามเรือนเกิด ขณะที่เสาร์กับดาวอาเพศก็เล็งประสานมอตกกัน ดวงชะด้ายามนี้ไม่ค่อยดีกับเรื่องสุขภาพร่างกาย ต้องพยายามรักษาเนื้อตัวอย่าประมาท ดาวประจำชีพก็ยังไม่อ่อนแอ เป็นรังของโรค ใตงาย การงานช่วงนี้ยังมีความกดดัน รอให้บাপเคราะห์ ราบูหายจากเรือนนี้ไปก่อนจึงจะเป็นอิสระเต็มที่ ทางด้านการเงินดาวนี้สัมผัสกับดาวอุปสรรค สิ่งที่คุณคิดว่าจะง่ายกลับตรงกันข้ามและเรื่องหัวใจก็จะอยู่ในลักษณะเดียวกัน.

ชาวราศีพฤษภระยะนี้ดาวการเงินเดินคู่ดาวอุปสรรค คงจะต้องให้ความสนใจมากๆหน่อย ดาวประจำตัวมีบาปเคราะห์เกาะกุม จะมีความอึดอัดไปเสียทุกเรื่อง อาจจะต้องของเกี่ยวกับผู้เยาว์มากหน่อย อาชีพทางด้านนี้จะสร้างปัญหาให้บ่อย อาจกระทบถึงผลประโยชน์ต่างๆด้วย การลงทุนใหม่ๆควรคิดให้รอบคอบ ดาวเสาร์ขวางล่าอยู่ในเรือนนี้ เรื่องราวต่างๆจะหวนกลับมาอีก การเดินทางคงต้องหลีกเลี่ยงการเสี่ยงภัยทุกรูปแบบ อุบัติเหตุมักจะมีเกิดกะทันหันก็ได้ ความรักหาทางออกไม่ค่อยได้.

ชาวราศีเมถุนในรอบสัปดาห์นี้ เงินตราเป็นของร้อน ตลอดเวลา มีทางใช้จ่ายจรรออยู่มาก การงานช่วงนี้ก็เหนื่อยล้าสับสน ทางด้านที่อยู่อาศัยก็มีความอึดอัด ญาติพี่น้องก็มักจะมีปัญหา ต้องพยายามใจเย็นๆ หาทางออกที่นุ่มนวลดีกว่า อยากรู้ก็ตาม งานปัจจุบันก็ยังสามารถผันเงินเข้ามาได้บ้าง เพียงแต่ต้องป้องกันกรรั่วไหลให้ได้ ดาวประจำตัว เดินไม่ค่อยปกติ ดาวเจ้าอาภรณ์เดินนำ จึงมีการใช้จ่ายเพิ่ม ผู้ใหญ่พอจะช่วยเหลือด้านงานได้บ้าง แต่เงินทองตองดูแลเอง เพศตรงข้ามไม่นานคบหา.

ชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้ งานยังทยอยกันเข้ามา ก็ไม่มีอะไรโดดเด่นนัก ถึงกระนั้นก็ไม่มีทางเลือก ความกดดันจากผู้ร่วมงานก็มีไม่น้อย แต่ก็มิใช่ผู้ใหญ่ออกช่วยเหลือบ้าง ด้านการเงินดาวเจ้าเรือนนี้ยังเดินในภพคอยคุณภาพ แม่เจ้าหนึ่งจะทางออกไป แต่ก็ยังไม่ได้รับผลประโยชน์ เต็มที่ เงินยังสร้างปัญหาต่อไปอีก ไม่ควรเสี่ยงภัยใดๆ ดวงชะดาอาจรับบาดเจ็บกะทันหันก็ได้ ดาวความรอนผานเรือนที่พิทพิง ระวางไฟนไฟมากหน่อย ญาติพี่น้องจะทำให้ รอนใจ จะตกลงความรักโรสกันดี.

ชาวราศีสิงห์ในรอบสัปดาห์นี้ ดาวเสาร์กุมดาวคู่อริในเรือนการเงิน อุปสรรคทางด้านนี้คงไม่หมดไปง่ายๆ ถึงอย่างไรงานก็ยังพอรายได้ใบบ้าง ความพลิกผันด้านผลประโยชน์เกิดขึ้นบ่อย และดาวประจำชีพก็ยังเดินในราศีที่คอยคุณภาพ ค่ะแนะนำมระยะนี้คงจะไปบาง ดาวบาปเคราะห์อยู่หน้าหลังเรือนเกิด เป็นการบีบไม่ให้ความสะดวก ดวงชะดาจะแสดงความขัดข้องเกี่ยวกับเงินตราเล็กน้อย ก็ตองรอจังหวะเพื่อจะแก้ไข อาจจะตองเดินทางวิบากสักหน่อย เรื่องรักมักตองมีปัจจัย.

ชาวราศีกันย์ในรอบสัปดาห์นี้ ดาวบาปเคราะห์ทั้งกุมและเล็ง เป็นอะไรที่อึดอัดสลับไม่พ้น เรื่องราวที่หลงลืมไปแล้ว จะกลับมารื้อฟื้นอีก คุณสมบัตินดาวเสาร์ที่เข้ามาเกาะกุมจะเป็นตัวนำเรื่องต่างๆซุกซุกมาให้ปรับปรุง มักจะมี เรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดใบบ่อย การเงินยังสามารถผันเข้ามา ปลายสัปดาห์อาจจะแสวงหาเงินทองเพิ่ม จุดดับดาวจันทร์

เกิดในเรื่องดังกล่าวจึงต้องรอบคอบให้มากขึ้น อาจจะมีลาภจากผู้เยาว์ แต่ก็ไม่ควรลงทุนใหม่ๆ เรื่องชีวิตครอบครัวไม่ปกติ อยู่ทางคนละทางช่วยให้ดีขึ้น.

ชาวราศีตุลระยนี้คงจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ จุดดับดาวจันทร์ปรากฏในเรื่องเกิดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ จึงต้องไม่ประมาทในการดูแลสุขภาพ ยังสามารถแสวงหาเงินตราได้จากงาน เรื่องที่อยู่อาศัยกำลังจะแปรเปลี่ยน ราบูกำลัง จะก้าวออกจากเรื่องนี้ หากมีปัญหาอยู่ก็คงจะสิ้นสุดลงอีกไม่นาน แต่งานก็ยังหนักและต้องรับผิดชอบมาก ความผันผวน อาจจะเดินเข้ามาสู่งาน ดาวการเงินไม่ค่อยมีคุณภาพมากนัก จะใช้จ่ายก็ต้องคิดหน้าหลังให้ดี เรื่องรักก็จะอ่อนตามเงิน.

ชาวราศีพิจิกในรอบสัปดาห์นี้ อาจจะได้แสงสว่างงานทำ ได้มากขึ้น ตัวงานจริงๆยังไม่เด่นนัก อีกไม่นานก็สามารถปรับตัวเข้ากับงานใหม่ๆได้เอง ต้องระวังทางด้านการเงินไว้ ด้วย ราบูกำลังจะก้าวเข้าเรื่องนี้อีกไม่นานเกินรอ ฐานะต่างๆคงจะต้องปรับตัวทั้งงานและรายได้ ต้องพยายามบริหารเงินตราให้สูงสุด เลิกการใช้จ่ายที่มีปัญหา ดวงชะตายังดีงานไปไหนจะค่อยๆเป็นตัวเองมากขึ้นเมื่องานเข้ารูปเข้ารอย เพื่อนฝูงจะให้การสนับสนุน ผู้เยาว์มักจะสร้างเรื่องให้เดือดร้อน.

ชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้ เรื่องเงินตรามักจะนำหน้าเรื่องอื่นในการสิ้นเปลือง การเงินก็ตามติดเมื่อเสาร์ เข้ามาอยู่ และเผชิญหน้ากับดาวอาเพศในจุดตรงข้าม คงจะต้องรับความยุ่งยากเพิ่มขึ้น มีตรสหายก็จะช่วยเหลือเพื่อน หนักเป็นเบาตามสมควร เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอาจจะมีเปลี่ยนแปลง ดาวบาปเคราะห์เดินในมุมขัดแย้งกับเรื่องเกิด ความไม่สะดวกสบายจะเป็นเรื่องธรรมดาของคุณ ต้องพยายาม ใจเย็นๆในทุกๆด้าน การปรับตัวอาจจะต้องใช้เวลาบางก็จะต้องรอ.

ชาวราศีมังกรระยนี้ ก่อนที่ราบูจะเดินจากราศีเกิดไป อาจจะทิ้งความทรงจำที่ไม่ค่อยดีนักเอาไว้ก็ได้ จะต้องพยายามระวังช่วงสุดท้ายนี้ให้ดี ความกดดันยังคงมีอยู่ ก็ต้องอดทนไปสักพักใหญ่ๆก่อน ช่วงนี้จุดดับดาวจันทร์ปรากฏ ที่เรือนการงานไม่ควรจะไปเริ่มอะไรที่วุ่นๆเอาไว้ การเงินลดทอนลงได้ระดับหนึ่ง ถึงอย่างไรการใช้จ่ายก็จำเป็นโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ ดาวจุดชนวนก็ยังอยู่ฝั่งตรงข้าม จึงไม่ควรเป็นผู้จุดหรือก่อเหตุ การพูดจาควรอยู่ในกรอบให้มากขึ้น.

ชาวราศีกุมภ์ในรอบสัปดาห์นี้ องศาดาวอาเพศในเรือนการเงินกับเสาร์ที่เล็งอยู่ประสานกันสนิท จึงต้องระวังเรื่องดังกล่าวเป็นพิเศษ ดวงชะตาพบความกดดันจาก บาปเคราะห์ดวงหนึ่งก็ต้องมารับอีกด้านหนึ่ง ก็ต้องทยอยแก้ไขกันไป ตามลักษณะของความจำเป็นต่างๆ การงาน ช่วงนี้ยังไม่มิจุดเด่น ต้องดำเนินอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา หากจัดการกับเรื่องผลประโยชน์ได้ลงตัว ทางกิจกรรมก็จะคลี่คลายตามไปเอง อาจจะต้องปรับลดบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความสมดุลขึ้น.



ชาวราศีมีนในรอบสัปดาห์นี้ จุดดับดาวจันทร์ วันที่ 18 ตุลาคม อยู่ตรงข้ามเรือนการเงิน และดาวดังกล่าว ก็มีคุณสมบัติอ่อน จำเป็นจะต้องหาทางลดรายจ่ายทุก ด้านลง ความคิดของตัวเองก็มักผันผวน ตัดสินใจไม่แน่นอน เพื่อนฝูงก็พยายามหาทางช่วยเหลือด้านการทำงาน ก็ต้องรออีกสักพัก ด้วยยังมีบาปเคราะห์ขวางทางเดินอยู่ คงจะต้องดำเนินกิจกรรมเดิมไปพลางๆ รอเวลาที่ดาวปรับตัวย้ายราศีอีกไม่นานนัก อันจะนำผลดีมาสู่งานโดยตรง แต่หุ้นส่วนผู้ร่วมงานก็มักจะมีมุมมองต่างกัน.

ขอบคุณครับ คุณวิสุทธิ ราศี.....จากไทยรัฐออนไลน์

